

## ก.ค.ศ. อนุมัติผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ และครูเชี่ยวชาญ

นางศิริพร กิจเกื้อกูล เลขาธิการ ก.ค.ศ. เปิดเผยว่าในการประชุม อ.ก.ค.ศ.วิสามัญเกี่ยวกับ  
วิยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งทำการแทน ก.ค.ศ. โดยมี นายพลสันต์ โพธิ์ศรีทอง  
เป็นประธาน ในคราวประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๕๗ เมื่อพุธที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ได้มีมติอนุมัติทั้งหมด จำนวน ๓ ราย  
ได้แก่ อนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิยฐานะผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ จำนวน ๒ ราย  
และครูเชี่ยวชาญ จำนวน ๑ ราย

### หลักเกณฑ์ฯ ๗ ๑๗/๒๕๕๒ จำนวน ๒ ราย ดังนี้

#### ๑. เลื่อนเป็นวิยฐานะผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ จำนวน ๒ ราย ได้แก่

๑) นายพิสิษฐ ศักดา โรงเรียนที่ปราชญ์พิทยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี สพม. เขต ๑๑ (ผลงาน  
ทางวิชาการ คือ ๑. รายงานการวิจัยการพัฒนารูปแบบการบริหารงานวิชาการโดยใช้การบริหารและมีส่วนร่วม  
ของโรงเรียนที่ปราชญ์พิทยา ๒. การประเมินโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ  
การจัดกระบวนการเรียนรู้ โรงเรียนที่ปราชญ์พิทยา)

๒) นายวีระชัย สิทธิโชค โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ๒ กรุงเทพมหานคร สพม. เขต ๒  
(ผลงานทางวิชาการ คือ ๑. รูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมในการสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ (Participate)  
โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ๒ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒ ๒. การประเมิน  
โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยใช้ระบบประกันคุณภาพภายในโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ๒  
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒)

๒. เลื่อนเป็นวิยฐานะครูเชี่ยวชาญ จำนวน ๑ ราย ได้แก่ นายชูชาติ สุทธิบุตร สพม. เขต ๒๕  
(ผลงานทางวิชาการ คือ ๑) รายงานวิจัย เรื่อง การสร้างและพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูปวิชาสังคมศึกษา หน่วยการเรียนรู้  
เรื่อง การเมืองการปกครองของไทย สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ โรงเรียนชนบทศึกษา ๒) รายงานผล  
การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ วิชาสังคมศึกษา โดยเน้นการสร้างความรู้ตามแนวคิดคอนสตรัคติวิซิม  
(Constructivism) เรื่อง ปฏิสัมพันธ์เชิงภูมิศาสตร์ และการจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ )

### หลักเกณฑ์ฯ ๗ ๑๓/๒๕๕๖

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบรายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีผลงานดีเด่น  
ที่ประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ จำนวน ๔๙ ราย ให้เป็นผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการประเมิน จากนั้น  
สำนักงาน ก.ค.ศ. จะประกาศรายชื่อและผลงานทางเว็บไซต์ [www.otepc.go.th](http://www.otepc.go.th) เพื่อเปิดโอกาสให้มีการคัดค้าน  
คุณสมบัติหรือผลงาน เป็นระยะเวลา ๑๕ วัน